



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง TNN มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ	<p>สารเคมีทางการเกษตร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เสรี ตูจันตา ที่ปรึกษา รพ.สธ. ในฐานะประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข แลงข่าว ภายหลังการประชุมคกก.ปฏิรูประบบสาธารณสุข ว่า สธ. ก.อุตสาหกรรม ก.เกษตรฯ ภาคประชาชนและนักวิชาการ ได้รวบรวมข้อมูลอันตรายของสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ได้ข้อสรุปว่าต้องยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ส่วน ไกลโฟเซตให้จำกัดการใช้ไปก่อน แต่ข้อมูลปัจจุบันพบว่าไกลโฟเซตมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นกัน ดังนั้น คกก.ปฏิรูปด้านสาธารณสุขจะประสานไปยังก.เกษตรฯในการดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีทั้ง 3 ชนิด และจะประสานกับ คณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วย แต่จะขอหารือกับก.เกษตรฯ ก่อน หากเห็นไม่ตรงกัน ต้องให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้ตัดสิน</p> <p>-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะ กรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข กล่าวว่า คกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้พิจารณาข้อมูลทางวิชาการแล้วเห็นว่า ควรยกเลิกการใช้ไกลโฟเซตด้วย เนื่องจากมีข้อมูลพบว่าสามารถหลุดไปปะปนอาหารได้ และองค์การอนามัยโลกระบุว่าไกลโฟเซตจัดอยู่ในสารก่อมะเร็ง ส่วนข้อมูลของประเทศศรีลังกาพบว่าส่งผลทำให้เกิดโรคไตวายและพบได้ในเลือด เด็กแรกเกิดจากแม่ที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่าแม่ที่ไม่ได้อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรมถึง 49-54% และ ไกลโฟเซตไม่ได้สลายในดินทันที แต่สามารถกระจายไปในสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ เพราะฉะนั้นต้องยกเลิกการใช้ทั้ง 3 ชนิด</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว ไทยรัฐ	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดสธ. กล่าวว่า ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังรพ.เอกชน คลินิกและร้านขายยาทั่วประเทศ ให้ระวังการจ่ายยาลดไข้กลุ่มเอ็นเสด ทั้งยารับประทานและยาฉีดแก่ผู้ที่มีไข้ และช่วยเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ขอให้ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่รพ. โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงมีอาการรุนแรง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นางมุกดา ชาทเทพ สสอ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.จิตอาสา ออกตรวจคัดกรองคัดกรองเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ โดย อ.กำแพงมีประชากรประมาณ 8 หมื่นคน พบผู้ติดเชื้อ 16 คน สถานการณ์ยังไม่รุนแรง</p>
ผจก.ออนไลน์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง TNN แนวหน้า สปริงนิวส์	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวถึงข่าวกระบือเสียชีวิต 4 ตัว ที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ว่า สสจ.สุรินทร์ ร่วมกับ จนท.ปศุสัตว์ และจนท.รพ.กาบเชิง ติดตามฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งเจ้าของ ผู้เช่าและ ผู้ปรุง และผู้ที่กินเนื้อกระบือ รวมทั้งหมด 203 คน โดยฉีดวัคซีนให้แล้ว 159 คน และขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน เร่งติดตามกลุ่มเสี่ยงที่เหลือมาพบเจ้าหน้าที่รพ.กาบเชิงเพื่อซักประวัติ และรับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนะนำประชาชนในพื้นที่ หากพบวัว กระบือ ในหมู่บ้านตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้สันนิษฐานว่าอาจตายเพราะติดเชื้อพิษสุนัขบ้า และแจ้งปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบ และทำการฝังทันที</p> <p>-เสนอข่าว นสพ.สรวิศ ธาณีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กระบือที่ตายในพื้นที่ ต.กาบเชิง 4 ตัว มี 2 ตัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและมีการนำเนื้อกระบือตัวหนึ่งไปรับประทานใน ม.18 ต.กาบเชิง และหมู่บ้านข้างเคียง ได้ส่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกระบือที่ยังไม่เสียชีวิตอีก 12 ตัว ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณที่น่ากระบือไปเลี้ยง เฝ้าระวังสังเกตอาการกระบือที่เสี่ยงกักทุกตัวตลอดเวลา และให้ผู้นำหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่กินเนื้อกระบือที่ตายหรือสัมผัสน้ำลายกระบือที่ตาย มาพบจนท.รพ.กาบเชิง เพื่อซักประวัติ และรับการฉีดวัคซีนทุกคน</p> <p>-ด้าน พญ.วรวรรณ กอปรกิจงาม รักษาการ ผอ.รพ.กาบเชิง เปิดเผยว่า ขณะนี้เร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p>โดยเฉพาะกลุ่มที่ฆ่าเหาะซึ่งมีความเสี่ยงสูงต้องให้เชรุ่มป้องกันด้วย ได้เตรียมวัคซีนไว้ให้เพียงพอแล้ว และหลังจากนี้ต้องสังเกตกลุ่มเสี่ยงว่ามีอาการข้างเคียงอย่างไร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผู้อำนวยการศูนย์โรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ กล่าวถึงโรคพิษสุนัขบ้าว่า สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ลดลง และตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์ว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งที่มาและการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพจากออย. ซึ่งได้รับข้อมูลจากต่างจังหวัดว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ฉีดให้กับสัตว์มีผลข้างเคียง ดังนั้นกรมปศุสัตว์ต้องยอมรับความจริงว่าไม่มีคนทำงานเพียงพอและต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนภาคประชาชนต้องมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของวัคซีน โดยสุ่มตรวจในหลายพื้นที่</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>สนง.มาตรฐานชาติ</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าว ก.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ส.ค. 2561 จะมีการประชุมคกก.มาตรฐานแห่งชาติ เพื่อหารือแนวนโยบายการจัดตั้งสำนักงานการมาตรฐาน การเพิ่มผลผลิตภาพ และนวัตกรรมแห่งชาติ โดยรวมหน่วยงานด้านมาตรฐาน 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก.อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ก.เกษตรฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ก.วิทยาศาสตร์ฯ ให้เป็นหน่วยงานเดียว มีฐานะเป็นองค์กรอิสระ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะสรุปแผนดำเนินการ 5 ปี เพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งนโยบาย การยุบรวมหน่วยงาน ข้อดีข้อเสีย รวมถึงการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกือบ 10 ฉบับ</p>
ผจก.ออนไลน์	<p>ความคิดเห็นบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัล ตฤณวุฒิมพงษ์ ประธานคณะกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศ ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังความเห็นและจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย สู่การปรับปรุงและพัฒนา ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7 ด้านตามข้อบังคับ โดยเพิ่มประเด็นการเข้าถึงสิทธิและบริการของกลุ่มเปราะบางตามบริบทของพื้นที่ อาทิ ผู้ต้องขัง พระสงฆ์ ผู้พิการ และประชากรพื้นที่ชายขอบ เป็นต้น เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>กม.ควบคุมธุรกิจผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวระดับสูงจากกรม สบส. เปิดเผยว่า สํารวจพบมีผู้ประกอบการศูนย์รับเลี้ยงดูผู้สูงอายุทั่วประเทศ 6-7 พันแห่ง ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน กับก.พาณิชย์ ซึ่งที่ผ่านมาจึงไม่มีกฎหมายควบคุมดูแล โดยเฉพาะ กรมฯ จึงร่างกฎหมายกำหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ... โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เพื่อควบคุมดูแลธุรกิจนึ่งซึ่งโฮมและช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยมีการกำหนดมาตรฐานและควบคุมในเรื่องสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลต่อคกก. ก่อนเสนอกรม.สธ.เพื่อประกาศในกฎกระทรวงและบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยจะมีบทเฉพาะกาลให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาปรับตัว 180 วัน</p>
M2F	<p>พ.ร.บ.นมผง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมฯ จำเป็นต้องติดตามและคุมเข้มช่องทางการขายนมผงออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยช่องทางจำหน่ายออนไลน์สามารถจำหน่ายอาหารสำหรับเด็กได้ตามปกติ แต่ต้องไม่มีการโฆษณาและส่งเสริมการตลาด สามารถแสดงได้เฉพาะรูปสินค้าและราคาเท่านั้น ห้ามมีโฆษณาส่วนลดแถมแถม</p>
ทีวีช่อง NBT มติชน ไทยรัฐ คอลัมน์ ไทรโง่งขยายข่าว	<p>งานมหกรรมสมุนไพรและอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. พร้อมด้วย รรมช.มท. และ รรมช.กษ. แถลงข่าว งานมหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 “กินเปลี่ยนวัย...กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน” จัดโดย สธ. กษ. ภาควิชาอายุรศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง และนำเสนอเครื่องมือดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยแก่ประชาชน</p>
สำนักข่าวไทย	<p>สารเสพติดในอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	ดูแลจัดการปัญหาการใช้แอมเฟตามีนของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ประจำปี 2561 มีการศึกษาที่บ่งชี้และยืนยันว่า การใช้สารเสพติดมีผลต่ออัตราการเกิดปัญหาด้านจิตเวชส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยร้อยละ 70-80 ของผู้ติดยาเสพติดในประเทศแถบนี้ติดแอมเฟตามีนหรือยาบ้า กรมฯ ได้ลดความรุนแรงที่เกิดจากการใช้สารเสพติด โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตแก่ อสม. และมีสายด่วน 1669 สำหรับแจ้งเหตุผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
แนวหน้า ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์	วัตถุออกฤทธิ์ตัวใหม่ -เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ เผ่าระวังการปนปลอมของ DESOXY-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนัก ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 4 ยี่ห้อ การใช้สารนี้เป็นเวลานานอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต จึงได้นำเสนอข้อมูลให้ขอ. เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 เนื่องจากไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์ และมีแนวโน้มการนำมาใช้ในทางที่ผิดสูง ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาควบคุมทางกฎหมาย
โพสต์ทูเดย์	อบรมการปฐมพยาบาลให้ผู้ผลิตสื่อ -เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สพฉ. กล่าวถึงฉกในละคร เช่น การจับคนจมน้ำขึ้นพาดบ่าวิ่งเพื่อไล่น้ำออกจากปาก การช่วยผู้ป่วยชักด้วยการให้กัดช้อนหรือกัดมือ การช่วยผู้ป่วยถูกงูกัดด้วยการใช้ปากดูดเลือดจากแผล เป็นการสร้างภาพจำในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ผิดวิธี ดังนั้น สพฉ. จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ขึ้น เพื่อให้ผู้ผลิตสื่อต่าง ๆ ได้ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์จริง รวมถึงฝึกการใช้งานสายด่วน 1669 ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ทีวีช่อง 7 เว็บไซต์ news.ch7.com เพจ Drama-addict	ไขแดงตองซีอิ้ว -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อ DEWWY DEW โพสต์อุทธรณ์ลงในกลุ่ม “ครัวในบ้านอาหารทำเอง” ว่า เพื่อนกินไขแดงตองซีอิ้วจนเกิดอาการท้องเสียรุนแรง ไขชั้นสูง หน้าผั่งชวชว ลื่นชา ต้องเข้ารพ. ตรวจพบว่าเป็นไขไทฟอยด์จากการกินไขแดงดิบ ต้องรักษาถึง 1 ปี อาการชาจึงหาย ด้านเพจ DRAMA-ADDICT ให้ข้อมูลว่า ไขไก่ในไทยส่วนมากนำมากินดิบไม่ได้ เพราะอาจจะปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาทำให้เกิดท้องเสียรุนแรง หรืออาจติดเชื้อในกระแสเลือด หากอยากกินต้องใช้ไขไก่คุณภาพที่สามารถกินดิบได้ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch